

ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/ว ๑๓๑๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ต.แวงนาง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (รายชื่อแนบ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ที่ ๑๓๑๑ /๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่านข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้วให้นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินดังกล่าวมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งดังกล่าวทราบและตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง ฯ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป หากพินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านยืนยันความถูกต้องตามที่แจ้ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิกราวุธ สอนโกษา)

กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

กลุ่มงานบริหารอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร ๐๙๐๓๒๗๔๖๒๙

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร